

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THĂNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 94 /BC-BPC

Thăng Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII

Qua kết quả giám sát tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện và xem xét báo cáo của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện trình tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND huyện khóa XII. Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo của ngành về nhận định, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và những khó khăn trong năm 2023. Tại kỳ họp này, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo một số vấn đề sau:

Số việc thụ lý trong năm quá lớn 1.103 việc, số cũ 249 việc, số mới thụ lý 854 việc, tăng so với cùng kỳ năm 2022 là 139 việc, chiếm tỷ lệ 19%

Chi Cục THA dân sự huyện đã nỗ lực giải quyết dứt điểm các vụ việc khó thực thi kéo dài nhiều năm như Vụ: Võ Văn Chương (Khu phố 5, thị trấn Hà Lam); Nguyễn Duy Nhân – Huỳnh Thị Hòa (Thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều); Nguyễn Đình Tú – Nguyễn Thị Hóa (Thôn An Thành 1, xã Bình An); Nguyễn Thị Lâm – Nguyễn Tấn Bình (xã Bình Quế).

Số việc có điều kiện thi hành xong 760 việc đạt và vượt chỉ tiêu giao 1,81%; tuy nhiên, số việc có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau vẫn cao 323 việc tăng 48 việc chiếm tỷ lệ 17%; tỷ lệ thi hành về tiền so với cùng kỳ tăng 82%, số tiền chuyển kỳ sau so với cùng kỳ tăng 33%;

Án liên quan đến tín dụng ngân hàng tăng nhanh chiếm tỷ lệ cao về tiền phải thi hành, tuy nhiên tỷ lệ thu hồi nợ đạt thấp

Một số vụ việc liên quan đến việc xác định tỷ phần về tài sản đối với tài sản của bên phải thi hành án, nhưng hiện nay không trích xuất hồ sơ trích đo vì liên quan đến thửa đất không có lối đi.

Công tác phối hợp xác minh, cung cấp thông tin đối với người phải thi hành án về QSDĐ và tài sản trên đất, Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình chậm cung cấp thông tin, nhiều trường hợp kéo ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi hành đối với tài sản là QSDĐ cần phải kê biên để xử lý (Vụ Trần Công Nam, Nguyễn Tấn Thành và Nguyễn Thị Lực, Mai Trọng Thắng và bà Nguyễn Thị Ý Nhi, Nguyễn Văn Hoàng và bà Thi Thị Thu Ái.). Qua giám sát, kiến nghị của Đoàn giám sát thi Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình mới kịp thời cung cấp thông tin.

Từ tình hình thực tế nêu trên Ban pháp chế kiến nghị như sau:

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cả về số việc và số tiền thi hành án.

- Đề ra giải pháp giải quyết đối với các trường hợp có đủ điều kiện thi hành án nhưng đương sự không tự nguyện thi hành, hạn chế án chuyển kỳ sau.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp giữa các cơ quan, địa phương liên quan trong việc cung cấp thông tin, chứng cứ để đủ điều kiện giải quyết các vụ việc tranh chấp dân sự về đất đai để tránh tình trạng án tồn đọng kéo dài nhiều năm; căn cứ Điều 254 Bộ luật Dân sự 2015 quy định “Quyền về lối đi” và những điều kiện tách thửa theo quy định của pháp luật đất đai thì khi tách thửa phải có lối đi, đề nghị kiểm tra việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất không có lối đi để giải quyết dứt điểm các vụ việc dân sự tồn đọng.

- Đề nghị Ban Chỉ đạo Chi cục THA dân huyện sự cần tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác THA dân sự theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, chủ động xây dựng kế hoạch kịp thời nhằm giải quyết dứt điểm những vụ việc khó khăn, vướng mắc, kéo dài như vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TVĐTXD Bảo Ân (Thôn 3, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình).

- Thi hành án dân sự có thể coi là giai đoạn cuối cùng để buộc một cá nhân, tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ về dân sự theo nội dung phán quyết đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Cần tăng cường trách nhiệm của Thẩm tra viên, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, phát hiện những thiếu sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên, cán bộ, công chức có liên quan kịp thời khắc phục, sửa chữa, hoàn thiện và góp phần đạt kết quả.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện đối với công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHĐND, UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XII;
- Lưu VT-TH.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Văn Tùng